





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมให้บริการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว สิทธิบัตรทองรับบริการได้ แต่ต้องมีใบส่งตัวจากหน่วยปฐมภูมิ ยกเว้นป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวเหมือนเดิม</p>	-
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>เปิด "มินิธัญญารักษ์" โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด "มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ" โดยมี ดร. นพ.สุรเดชช ฆะวะช นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด นายคงคา ชื่นจิตร นายอำเภอสุพรรณภูมิ นพ.ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผอ.รพ.สุพรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบท. ทีมผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี เป้าหมายสูงสุดคือการที่ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตามจนสามารถกลับมาประกอบอาชีพโดยสุจริตได้ การพัฒนาในรูปแบบนี้จะทำให้เราเห็นบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเกิดรูปแบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รมว.สธ.ลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ และจ.นครราชสีมา</p> <p>1. จ.ชัยภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, มติชน, สำนักข่าวไทย, hfocus, newtv, INN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา ในการประชุมกรม.นอกสถานที่ โดยจุดแรกที่ รพ.จัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พร้อมกล่าวว่า สส.ชัยภูมิสะท้อนว่าพื้นที่ขาดบุคลากรทางการแพทย์ จึงต้องเร่งแก้ปัญหาซึ่งเขตสุขภาพที่ 9 มีแผนให้ทุนแพทย์เฉพาะทางกับรพ.แล้ว 7 ทุน และขณะนี้กำลังแก้ความสมดุลใน สธ. เนื่องจากมีบุคลากร 5 แสนคน แต่ตำแหน่งไม่สมดุล จึงเตรียมจัดทำร่างกฎหมายที่จะออกจาก ก.พ. รวมถึงเดินทางแก้กฎหมาย อสม. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ อสม. มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน</p> <p>- นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก่อชัชชัย สส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ระบุสิ่งที่ จ.ชัยภูมิ ขาดคือบุคลากรทางการแพทย์ โดยอัตราแพทย์ที่เหมาะสมคือ 1: 1,000 แต่ที่จ.ชัยภูมิ มี 1: 4,000 ซึ่งรพ.ใน จ.ชัยภูมิ สามารถพัฒนาเพิ่มศักยภาพได้ เพื่อช่วยแบ่งเบารพ.ขนาดใหญ่ของจังหวัดอื่น</p> <p>2. จ.นครราชสีมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, hfocus, onbnews.today, INN, headtopics)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงพื้นที่จ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมรพ. 3 แห่ง โดยจุดแรกที่ รพ.คิง ด.เมืองคง เป็นประธานพิธีเปิดอาคารคนนคร และชมนิทรรศการความเป็นมาการก่อสร้าง รพ.คิง พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ การบำบัดยาเสพติด และเบาหวานหายได้ หลังจากนั้นไปที่ รพ.พิมาย เพื่อเปิดร.เบาหวานวิทยา อ.พิมาย ณ อาคารอัสรา พร้อมระบุ ร.เบาหวานวิทยาต้นแบบ ถือเป็นตัวอย่างชัดเจนที่ทำแล้วได้ผล ซึ่งสามารถขยายได้ทุกเขตสุขภาพ และกล่าวแสดงความยินดีกับ อ.พิมาย ที่ได้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 6 ชั้น งบม. 239 ล้านบาท หลังประสบปัญหาขาดแคลนอาคารมาโดยตลอด และสุดท้ายที่ รพ.โนนสูง อ.โนนสูง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและพบ อสม.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การพัฒนาและยกระดับระบบสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thethaipress, acnews, hfocus, บ้านเมือง, สยามรัฐ, มติชน, thailandplus, thaitodaynews, thaigov)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม.นอกสถานที่ พื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) ติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ รพ.ปากช่องนานา และรพ.เทพรัตนนครราชสีมา โดย รพ.ปากช่องนานา ผ่านเกณฑ์การพัฒนาเป็น รพ.อัจฉริยะระดับเพชร มีการใช้ระบบดิจิทัลทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เป็นแห่งแรกของภาคอีสาน และแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ส่วน รพ.เทพรัตนนครราชสีมาเป็นรพ.อัจฉริยะระดับทอง และยังเป็นรพ.แม่ข่ายด้านโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรรักษาสตรีที่มีภาวะมีบุตรยาก ช่วยให้ตั้งครรรภ์สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศ</p>	-
<p>ปลัด สธ. รับตำแหน่งประธานวัคซีนโลกคนแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผจก., สวพ.91, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, thecoverage, thebanhkokinsight, hfocus, brighttv, TNN, sondhitalk, news1live, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. นำ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 2 ที่มิวิชาการจากกรมคร. และกองการต่างประเทศ สป.สธ. เข้าร่วมการประชุมประจำปี IVI Global Council ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับรัฐภาคีของสภาวัคซีนโลก เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.67 ซึ่งสถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI) เสนอให้ประเทศไทย โดยปลัด สธ. เข้ารับตำแหน่งประธานสภาวัคซีนโลกเป็นคนแรก มีวาระการทำงาน 2 ปี ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ IVI มุ่งพัฒนางานวิจัย สร้างความเท่าเทียม และความยั่งยืนด้านการกระจายวัคซีนแก่ประชากรโลก</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากรัฐภาคีต่างๆ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัคซีนโลก โดยงานสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าคือ การสนับสนุนให้ IVI สามารถยกระดับการพัฒนาและกระจายวัคซีน เพื่อช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน และนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และคำแนะนำให้ IVI พัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสำหรับพลเมืองโลกต่อไป</p>	-
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews, hfocus, tnnthailand)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก รุ่นที่ 16/2567 ว่า ปัญหาสุขภาพจิตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสังคมไทย ในปี 2566 มีผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านคน ขณะที่อัตราการก้ำกึ่งของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดยังมีความขาดแคลน รัฐบาลเห็นความสำคัญจึงมีมติเห็นชอบให้มีการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี (2565 - 2570) ได้แก่ จิตแพทย์อีก 150 คน พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1,500 คน นักจิตวิทยาคลินิก 400 คน นักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทาง 250 คน เภสัชเฉพาะทาง 150 คน โดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มอัตราเฉลี่ยจิตแพทย์เป็น 1.7 คนต่อแสนประชากร พร้อมกระจายบริการในทุกเขตสุขภาพ ให้ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการใกล้บ้านอย่างทั่วถึง โดยการแก้ไขปัญหาห้วงรอการผลิตจิตแพทย์ 5 ปี จะอบรมระยะสั้นแพทย์ในรพช.ด้านจิตเวช อบรมพยาบาลให้เชี่ยวชาญสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตร 4 เดือน หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ที่เน้นส่งเสริมป้องกัน และขณะนี้ใช้ระบบเทคโนโลยีในการเข้าถึงการบริการผู้ป่วย รวมไปถึงแอป. DMIND ในการคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เพื่อแนะนำและให้คำปรึกษาเบื้องต้น รวมไปถึงหากจำเป็นจะมีการติดตามและรักษาตามกระบวนการต่อไป</p>	-
<p>สถานการณ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ch3plus, headtopics)</p> <p>- กรม คร. รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 สัปดาห์ที่ 25 (วันที่ 23-29 มิ.ย. 67) ผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. 3,256 คน เฉลี่ยวันละ 465 คน ผู้เสียชีวิต 16 คน เฉลี่ยวันละ 2 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 709 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 336 คน เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรักษาตัวในรพ.เพิ่มขึ้น 1,433 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบลดลง 23 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจลดลง 11 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า จำนวนการตายจากโควิด-19 vs ใช้หวัดใหญ่...ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายมิถุนายนโควิด-19 มีผู้เสียชีวิตที่รายงานในระบบ 172 ราย ใช้หวัดใหญ่ เสียชีวิตไป 14 ราย ต่างกัน 12.3 เท่า ในเดือนมิถุนายนเดือนเดียว โควิด-19 ตาย 40 ราย ส่วนใช้หวัดใหญ่ตาย 2 ราย เดือนเดียวตายจากโควิด-19 มากกว่าใช้หวัดใหญ่ 20 เท่าครับ ควรป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ นิธิพัฒน์ เจียรกุล</p> <p>- โพสต์แสดงความเห็น สัปดาห์ที่ 25 ของปีนี้ ยอดผู้ป่วยใหม่ที่เคยอดลงฮวบฮาบเพิ่มขึ้นไป 78.6% ผิดกับยอดผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยใจที่ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 3.1% และ 3.3% ตามลำดับ ดีความว่า เพราะธรรมชาติของโควิด 2024 เป็นแบบนี้ หรือเพราะผู้มีหน้าที่แจ้งผลทำงานเป็นขยักไม่ขันแข็งเหมือนเก่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โพสต์ จำนวนการตายจากโควิด19 vs ใช้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายมิ.ย. โควิด 19 มีผู้เสียชีวิตที่รายงานในระบบ 172 ราย ส่วนใช้หวัดใหญ่ 14 ราย ต่างกัน 12.3 เท่า เฉพาะเดือนมิ.ย. โควิด 19 ตาย 40 ราย ส่วนใช้หวัดใหญ่ตาย 2 ราย เดือนเดียวตายจากโควิด 19 มากกว่าใช้หวัดใหญ่ 20 เท่า ควรป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ (CDC) แนะนำให้ประชาชนสหรัฐฯ ฉีดวัคซีนโควิด ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หลังจากหลายพื้นที่พบผู้ป่วยโควิดมากขึ้น และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อลงมติให้แนะนำวัคซีนป้องกันโควิดที่เป็นตัวปรับปรุงสำหรับชาวอเมริกัน อายุ 6 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกปี เช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า</p> <p>- อาจารย์จาก ม.มหิดลผู้ทำการศึกษากาไรวิจัย proteomics พบพลาสมาของผู้ป่วยที่กินยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดหยาบที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 5 วัน มีโปรตีนที่มีส่วนช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ด้วยการลดการเกิดลิ้มเลือดอุดตันได้ ซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลก ลดความทุกข์ทรมานจากโควิด ทั้งนี้ เสนาบดีงูพันคบเพลิงจะไม่ถูกคิดสร้างงานสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทย ให้ประเทศไทยหาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ สร้างรายได้จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยหรือ ซึ่งฟ้าทะลายโจรคือทางรอดของประชาชนคนไทย</p>	
<p>งานมหกรรม Street Food Good Health from Local to</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยร่วมกับและภาคีเครือข่ายเปิดงานมหกรรม Street Food Good Health from Local to Global พัฒนาและยกระดับ Street Food ให้มีความสะอาดปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน SAN & SAN Plus เป็นแห่งแรกใน จ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งในด้านของความปลอดภัย คุณภาพ และการให้บริการ และเป็นที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ</p>	-
<p>การป้องกันเชื้อไวรัส RSV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวหุ้นธุรกิจ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, headtopics, thaipbs, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มักระบาดในฤดูฝน เข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนสารคัดหลั่ง และเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและอยู่ที่มือได้นานประมาณ 30 นาที ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือทารกคลอดก่อนกำหนด รวมทั้งกลุ่มเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีอาการรุนแรง จึงควรสังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิด หากมีอาการรุนแรงควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ การรักษายังไม่มีการรักษาจำเพาะ เป็นรักษาตามอาการ และยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน แนะนำผู้ปกครองดูแลสุขภาพลูกให้แข็งแรง ให้ล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในที่แออัด ล้างจมูก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, INN)</p> <p>- นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กทม. เผ่าระวังโรคติดเชื้อไวรัส RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 271 แห่ง ในพื้นที่ 45 เขต แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของ สธ. ผ่านแอป. Line ของสำนักงานเขต</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯ โดยขอความร่วมมือจัดตั้งจุดคัดกรองเด็กและอาสาสมัครฯ คอยสังเกตอาการป่วย กรณีมีเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติ พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการหลัก DMHT นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อไวรัส RSV สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้บริการบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงเช่นเดียวกัน</p>	
<p>การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, btripnews)</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับเขต (NIP Avengers) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยปรับปรุงเนื้อหาทางวิชาการให้ทันสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาหาความรู้และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของพื้นที่ตัวเองให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากที่สุด</p>	-
<p>เปิดรับฟังความเห็นผู้ให้บริการสิทธิบัตรทองปี 68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcof, hfoc, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขธิการ สปสช. เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการต่อ (ร่าง) ประกาศการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568 ผ่านทางออนไลน์ บริหารงบฯ 1.67 แสนล้านบาท</p>	-
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- เครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ร่วมกับแกนนำเยาวชนเครือข่ายในจ.สงขลา จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ นักสื่อสารรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสงขลา โดยมีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา กว่า 300 คน และผู้แทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาครัฐจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการกฎหมาย เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน องค์กรต่างๆ ต้องร่วมมือกัน รวมถึงการสื่อสารสร้างความรู้ในสังคมให้เกิดการบอกต่อโทษ พิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบและวิธีการเลิกบุหรี่ เพื่อส่งต่อสังคมที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, TNN)</p> <p>- ออสเตอร์เสียดำผู้ซื้อและผู้ขายบุรีไฟฟ้า สอดคล้องตามกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 67 โดยจำกัดการจำหน่ายไว้ที่แค่หลังเคาน์เตอร์ของร้านขายยาเท่านั้น เพื่อป้องกันนักสูบบุหรี่น้อย ซึ่งผู้ที่สามารถซื้อบุรีไฟฟ้าได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ต้องปรึกษาอาการกับเภสัชกรก่อนซื้อ และต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ไปจนถึงเดือน ต.ค. ส่วนผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น เนื่องจากกังวลว่าผู้ที่กำลังเลิกบุหรี่จะเครียดแล้วกลับไปสูบบุหรี่ใหม่ และจะทำให้ระบบสาธารณสุขตั้งเครียด</p>	-
<p>สารพิษแคดเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ผจว.สมุทรสาคร สั่งการตรวจสอบสถานที่เก็บกากตะกอนแคดเมียม ณ โกดังไม่มีชื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน พบภายในมีการขนย้ายกากแคดเมียม 534 ตัน ออกไปจนหมดแล้ว เหลือเพียงเศษตะกอนทรายดำแต่ไม่พบสารอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ขณะที่เครื่องตรวจวัดโลหะหนักของกรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดค่าฝุ่นในพื้นที่บางจุดยังมีค่าแคดเมียมสูงเกินมาตรฐาน จึงสั่งเจ้าของโกดังดำเนินการขุดล้างพื้นที่ จนกว่าจะมีการตรวจไม่พบการปนเปื้อน พร้อมปิดประกาศขยายเวลาปิดพื้นที่ดังกล่าวต่ออีก 1 เดือน</p>	-
<p>ประเมินรางวัลเลิศรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายชูชีพ พงษ์ไชย ผจว.แม่ฮ่องสอน ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นอภ.ปางมะผ้า สสอ.ปางมะผ้า ผอ.รพ.ปางมะผ้า คณะผู้บริหาร รพ. ชรก.และจนท.ที่เกี่ยวข้อง อสม. ตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทรางวัล ขับเคลื่อนเห็นผล ชื่อ ผลงาน "โรงพยาบาลอินเตอร์"</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของชนเผ่ากลางขุนเขาที่ห่างไกล" โดย รพ.ปางมะผ้า พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ถือเป็นบริการระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบความสำเร็จ มีความพร้อมเป็นต้นแบบด้านการให้บริการ</p>	
<p>ฝึ่งน้ำหวานรับรู้กลิ่นมะเร็งปอดในมนุษย์ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- โซแอนสันนิวส์ รายงานว่านายเทพจิต ซาฮา วิศวกรระบบประสาท ม.มิชิแกน สหรัฐอเมริกา ค้นพบว่าฝึ่งน้ำหวานสามารถรับรู้กลิ่นมะเร็งปอดจากลมหายใจของมนุษย์ได้ โดยทดลองนำสมองของฝึ่งน้ำหวานมาเชื่อมต่อกับขั้วไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดรูปแบบของกราฟคลื่นสมองที่เกิดจากการกระตุ้นผ่านการรับรู้กลิ่นสารเคมี หากป่วยเป็นมะเร็งปอดจะมีสารปะปนออกมาแต่ไม่สามารถรับรู้ได้โดยประสาทรับรู้กลิ่นของมนุษย์ ซึ่งฝึ่งน้ำหวานสามารถตรวจพบมะเร็งปอดได้ถูกต้องถึงร้อยละ 93 ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ทางวารสารการแพทย์ Biosensors and Bioelectronics เมื่อ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา</p>	-
<p>วินิจฉัยโรเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์</p> <p>- โพสต์ การรักษาผู้ป่วยหญิงอายุ 64 ปี เริ่มมีไข้ ไอ มีเสมหะข้นเหนียวกลางวันกลางคืน เหนื่อย 4 วัน ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ มีงานอดิเรกทำสวน ปลุกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยคอกทำจากมูลวัวเทรอบต้นไม้ในเนื้อที่ 1 ไร่ 60 ไร่ ทุก 2 เดือน ทำมา 1 ปีกว่าแล้ว มารักษาที่ รพ.วิชัยยุทธ ตรวจวินิจฉัย: โรคหลอดลมโป่งพอง สงสัยติดเชื้อวัณโรค หรือวัณโรคเทียม คาดติดเชื้อวัณโรคเทียม 3 ชนิดจากการหายใจเชื้อโรคลอยขึ้นมาในอากาศเวลาเทปุ๋ยคอกลงบนพื้นดิน ทั้งนี้ คนทั่วไปที่ปอดปกติ เมื่อหายใจเชื้อวัณโรคเทียมเข้าไป ไม่ก่อให้เกิดโรค แต่คนที่มีโรคปอด เช่นมีโรคหลอดลมโป่งพอง เคยป่วยเป็นวัณโรค ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่คนกำลังเทปุ๋ยหรือการเทปุ๋ยลงบนพื้นดินด้วยตัวเอง หากจำเป็นต้องทำจะต้องใส่หน้ากากป้องกันเชื้อโรค เช่น N95</p>	-
<p>นักแบดมินตันชาวจีนเสียชีวิตขณะแข่งขัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark.</p> <p>- โพสต์ถึงเหตุการณ์นักแบดมินตันชาวจีน วัย 17 ปี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ขณะกำลังทำการแข่งขันที่อินโดนีเซีย และเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังนำส่ง รพ. ว่า จากคลิปหลังเกิดเหตุแพทย์สนามไม่ได้ลงมาในสนามแข่งขันทันที เพื่อทำการ CPR และใช้ AED เพราะต้องให้กรรมการอนุญาตก่อนจึงจะสามารถเข้าไปในสนามได้ ซึ่งจริงๆ ควรจะให้แพทย์สนามลงไปช่วยทันที ไม่ต้องรอการอนุญาตจากกรรมการ เพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปโอกาสกู้ชีพได้จะลดลงเรื่อยๆ รวมทั้งยังไม่มีเครื่อง AED อยู่ในสนามแข่งขัน ทำให้มีเพียงการ CPR เท่านั้น ทั้งนี้ ตามสถิติที่เคยเกิดแบบนี้ การ CPR จะมีโอกาสที่ช่วยชีวิตได้ประมาณ 20% แต่ที่สุุดคือการใช้ AED จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตเป็นห้าสิบกว่า % ดังนั้น เครื่อง AED จึงสำคัญมาก</p>	-
<p>เครื่องบินตกหลุมอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, prd., ppthhd36, kapook, topnews, linetoday,sondhitalk)</p> <p>-สายการบินแอร์ยุโรปา จากมาดริด มุ่งหน้าสู่กรุงมอนเตวิเดโอ เมืองหลวงของอุรุกวัย ตกหลุมอากาศรุนแรง กระตุ้นให้ต้องลงจอดฉุกเฉินในบราซิล มีผู้โดยสาร 40 คน ถูกพาไปยังโรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่ง เพื่อรักษารอยถลอกและอาการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอากาศ ระบุว่า บ่อยครั้งที่ผู้โดยสารเพิกเฉยต่อการคาดเข็มขัดนิรภัย ทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยง ถ้าเครื่องบินตกหลุมอากาศอย่างไม่คาดคิด ขณะที่พนักวิทยาศาสตร์บอกว่า หลุมอากาศที่เรียกว่า Clear Air Turbulence หรือความปั่นป่วนในอากาศแจ่มใส ไม่สามารถตรวจจับได้โดยเรดาร์ กำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อน จึงสามารถเล่นงานเครื่องบินโดยปราศจากสัญญาณเตือนใดๆ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเขาโดยสารบนเครื่องบินต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ตลอดเวลา</p> <p>ผลการศึกษาปี 2023 พบว่าช่วงเวลาของการเกิด Clear Air Turbulence รายปี เพิ่มขึ้นมาถึง 17% จากช่วงปี 1979 ถึง 2020 ในขณะที่เคสเกิด Clear Air Turbulence แบบรุนแรง เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%</p>	-